



ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ
เรื่อง การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗

ด้วย ก.ค.ศ. ได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๔/ว ๙ ลงวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗ โดยให้ผู้ประสงค์ขอย้ายยื่นคำร้อง ขอย้ายประจำปีตามแบบที่ ก.ค.ศ.กำหนด และหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/ว๓๕๑๑ ลงวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๗ เรื่อง การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ทั้งนี้ คำร้องขอย้ายให้ใช้พิจารณาขยายไปแต่งตั้ง ในตำแหน่งว่างและตำแหน่งที่คาดว่าจะว่าง เนื่องจากเกษียณอายุราชการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๐ กันยายน และให้มีผลไม่ก่อนวันที่ ๑ ตุลาคม ของปีเดียวกัน สำหรับคำร้องขอย้ายโดยยังไม่ได้รับการพิจารณา ให้ถือว่าคำร้อง ขอย้ายนั้นเป็นอันยกเลิก และมติ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ ในคราว ประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๗ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ จึงประกาศย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ รายละเอียดตำแหน่งว่างตามบัญชีรายละเอียดแนบท้ายนี้

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ จึงให้ผู้ประสงค์ขอย้าย ยื่นคำร้องขอย้าย ตามแบบที่ ก.ค.ศ.กำหนดพร้อมความเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับ โดยสามารถระบุสถานศึกษาที่ประสงค์จะย้ายไปดำรงตำแหน่งได้ทั้งสถานศึกษาที่มีตำแหน่งว่าง และสถานศึกษาที่ไม่มีตำแหน่งว่าง ยื่นคำร้องขอย้ายพร้อมหลักฐานประกอบการพิจารณา ดังนี้

๑. คำร้องขอย้ายประจำปีตามแบบที่ ก.ค.ศ.กำหนด
พร้อมสำเนา ก.พ.๗ หรือ ก.ค.ศ. ๑๖ ที่เป็นปัจจุบัน จำนวน ๒ ชุด
(ให้ผู้ขอย้ายตรวจสอบข้อมูลรายละเอียดให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน เช่น วุฒิการศึกษา อัตราเงินเดือน วันเดือนปีที่บรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างๆ กรณีได้รับวุฒิกการศึกษาในระดับที่สูงขึ้นหาก ยังไม่ลงรายการใน ก.พ.๗ ให้ดำเนินการขอใช้วุฒิกการศึกษาให้เรียบร้อยเพื่อลงรายการใน ก.พ.๗ ให้เรียบร้อยก่อนถ่ายสำเนา)
๒. ความเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน ๒ ชุด
๓. เอกสารประกอบการประเมินศักยภาพตามองค์ประกอบการประเมินศักยภาพของผู้ประสงค์ขอย้าย ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (การย้ายกรณีปกติ) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง รายละเอียดตัวชี้วัดและคะแนนในการประเมินตามองค์ประกอบการประเมินศักยภาพ ของผู้ประสงค์ขอย้ายตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (การย้ายกรณีปกติ) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ประกาศ ณ วันที่ ๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๓ เล่ม

*** เอกสารตามองค์ประกอบตัวชี้วัดที่ ๑.๓ ความสามารถในการบริหารจัดการศึกษา
องค์ประกอบที่ ๔ วิสัยทัศน์ในการบริหารจัดการศึกษา และองค์ประกอบที่ ๕ การพัฒนาตนเอง
และพัฒนาวิชาชีพ ให้จัดทำแยกแต่ละองค์ประกอบ โดยจัดทำองค์ประกอบละ ๖ เล่ม
(การจัดทำเอกสารให้จัดทำเป็นต้นฉบับจริง จำนวน ๑ เล่ม พร้อมระบุจำนวนหน้าและจัดทำ
ฉบับสำเนาให้ครบตามจำนวนเล่มที่กำหนด โดยผู้ประสงค์ขอย้ายรับรองสำเนาถูกต้องทุกหน้า)
๔. ผู้บริหารสถานศึกษาที่ยื่นคำร้องขอย้ายที่ดำรงตำแหน่งต่างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ให้แนบมติ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาที่อนุมัติให้ส่งคำร้องขอย้ายด้วย
ส่งถึงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ ระหว่างวันที่
๑ - ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๗ โดยไม่เว้นวันหยุดราชการ ในเวลา ๐๘.๓๐-๑๒.๐๐ น. และ ๑๓.๐๐-๑๖.๓๐ น.
หากพ้นกำหนดแล้วจะถือว่าไม่มีผู้ประสงค์ขอย้ายตามประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗



(นางจรรุวรรณ บุญโต)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก ปฏิบัติราชการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ

บัญชีรายละเอียดตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗
(แนบท้ายประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ
ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗)

ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา (คาดว่าจะว่างจากการเกษียณอายุราชการ)
จำนวน ๑ อัตรา (ใช้ได้ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗)

ที่	โรงเรียน	อำเภอ	ตำแหน่งเลขที่	ขนาดสถานศึกษา	หมายเหตุ
๑	ปลาค้าววิทยานุสรณ์	เมืองอำนาจเจริญ	๖๕๘๐๓	กลาง	คาดว่าจะว่างจาก การเกษียณอายุ ราชการ

